

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสาน

คุณวัชรี้ แดงมาต หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาการจักสาน เช่น สานกระเป่า หมวก ตะกร้า สิ่งที่จะทำให้งานออกมาดีนั้น จะต้องมีความตั้งใจ มีมานะอดทน มีความชำนาญ ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านการจักสานไม้ไผ่ เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์ มาช้านาน จัดเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่ง



การสานด้วยไม้ไผ่

การสานด้วยเส้นพลาสติก



ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า



ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานข้องใส่ปลา



ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรำมโนราห์



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีภูมิปัญญา
ปราชญ์ท้องถิ่นหลากหลายด้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ จึงเล็งเห็นความสำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจ
ต่อไป **ภูมิปัญญาไทย** หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสม ประสบการณ์ที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ประยุกต์ พัฒนาและ
ถ่ายทอด สืบต่อกันมาเพื่อใช้ แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของ
คนไทยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

ภูมิปัญญาไทย มีลักษณะเป็นองค์รวม และมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการ
เรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการ
ดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามี
ความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น

๑. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการ
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค การเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคน
สามารถพึ่งพาตนเองในสภาวะการณ์ ต่างๆได้ เช่น การทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้าน
การตลาด การแก้ปัญหาด้าน การผลิต และการรู้จักปรับใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น

๒. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การ
รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ แปรรูปผลผลิต
เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อัน
เป็นขบวนการให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทาง

หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่ม
โรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น

๓. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถ
ในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ ของคนในชุมชน โดย
เน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและ
อนามัยได้ เช่น ยาจากสมุนไพร อันมีอยู่หลากหลาย การนวด
แผนโบราณ การดูแลรักษา และสุขภาพแบบพื้นบ้าน เป็นต้น

๔. ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสาขา ต่างๆ เช่น จิตรกรรม
ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์
การเล่นพื้นบ้าน และ นันทนาการ

๕. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการ
เลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและ ยาได้เหมาะสม
กับความต้องการของร่างกายในสภาวะการณ์ต่างๆ ตลอดจน
ผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ ได้รับความนิยมนิยม
แพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากร

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านรำโนราห์

คุณชน ทวีตา บ้านเลขที่ ๙๕/๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งยาว
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็น**ปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ศิลปะประเพณี** พร้อมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการรำ
โนราห์และร่วมสืบสานศิลปะพื้นบ้าน เผยแพร่ สืบสาน
บ่มเพาะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่
๖ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมด้วย
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจและรักใน
การรำโนราห์



ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การตีกลองยาว

คุณสมพงษ์ ยงค์หนู หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งยาว
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะ ประเพณี เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการตีกลองยาว และสอนการตีกลองยาว



มีกลุ่มสมาชิก เป็นชาวบ้านผู้ที่
สนใจการตีกลองยาว กลองยาว
ของหมู่ที่ ๔ บ้านหนองหว้า ได้รับความ
เชิญให้ไปตีกลองยาวในงานพิธี
ต่างๆ เช่น ทอดกฐินวัดหนองหว้า
งานเลี้ยงต้อนรับต่างๆ ซึ่งทางกลุ่ม
ตั้งใจฝึก และสืบสานการตีกลอง
ยาวมาอย่างช้านาน

